

Hiệu quả nuôi cá lồng trên sông

Phát huy lợi thế 4 con sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Trà Lý, sông Luộc và sông Hóa, những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông mang lại hiệu quả kinh tế cao.



Người dân huyện Quỳnh Phụ phát triển nuôi cá lồng trên sông mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Xã Diệp Nông (Hưng Hà) có sông Luộc chảy qua, để tận dụng lợi thế này, người dân trong xã đã đưa mô hình nuôi cá lồng vào phát triển kinh tế trọng điểm. Qua nhiều năm triển khai mô hình đến nay toàn xã có trên 90 lồng nuôi cá, trong đó có nhiều lồng nuôi cá đặc sản mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Đình, xã Diệp Nông cho biết: Năm 2014, tôi mạnh dạn đầu tư làm 15 lồng nuôi cá trên sông. Tôi thấy nuôi cá lồng ở sông phát triển nhanh về trọng lượng, hiệu quả kinh tế cao. Nuôi cá trong ao 1 sào thu được khoảng 7 tạ đến 1 tấn cá, mô hình nuôi cá trên sông này lợi nhuận có thể gấp 4 lần trong ao, mang lại cho gia đình tôi trung bình từ 400 - 600 triệu đồng/năm.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà cho biết: Nuôi cá lồng không phải là mới đối với những địa phương giáp các con sông lớn trên địa bàn huyện. Lợi thế lớn nhất của nuôi cá lồng trên sông chính là nguồn nước luôn động, ít bị ô nhiễm nên có thể thả các loại cá với mật độ cao để tận dụng mật nước. Trước đây, Hưng Hà đã có cơ chế hỗ trợ cho các hộ nuôi cá lồng, cứ mỗi lồng cá mới huyện hỗ trợ trên 10 triệu đồng, hỗ trợ toàn bộ chi phí đường điện theo quy định đến điểm nuôi cá lồng, tạo tiền đề cho các hộ nông dân phát triển nghề nuôi cá lồng. Đến nay, toàn huyện Hưng Hà có trên 275 lồng nuôi cá ở các xã: Hồng An, Diệp Nông, Độc Lập, thị trấn Hưng Nhân... Để khuyến khích phát triển nuôi cá lồng, Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện

cho người dân nuôi cá lồng theo quy hoạch và có cơ chế phù hợp động viên, khuyến khích người dân mở rộng diện tích nuôi cá lồng. Tại Vũ Thư, từ năm 2012 huyện đã triển khai xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên sông Hồng tại 3 xã Vũ Đoài, Vũ Văn, Duy Nhất. Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiệu quả của mô hình nuôi cá lồng đã được khẳng định khá rõ rệt trong thực tế khi triển khai tại một số xã ven sông nhiều năm qua. Với hơn 1.650ha nuôi trồng thủy sản, trong đó trên 3.500m² nuôi cá lồng trên sông Hồng, chủ yếu là các đối tượng nuôi có giá trị như: cá lăng, trắm, ngạnh, diêu hồng. Các hộ nông dân nuôi từ 10 lồng trở lên cho lãi khoảng 140 triệu đồng/năm. Từ hiệu quả kinh tế nuôi cá lồng trên sông, các

địa phương ven sông tiếp tục phát triển nuôi thủy sản theo quy hoạch, phát triển bền vững để nhiều hộ có điều kiện mạnh dạn đầu tư nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Toàn tỉnh hiện có 654 lồng nuôi cá trên sông với tổng thể tích 72.272m³, trong đó nhiều nhất là huyện Hưng Hà với 275 lồng, huyện Quỳnh Phụ 196 lồng, huyện Vũ Thư hơn 100 lồng. Đối tượng nuôi bao gồm cá lăng, diêu hồng, rô phi, trắm giòn, chép giòn, ngạnh, trắm cỏ... song chủ yếu là cá lăng và diêu hồng, năng suất bình quân đạt 4 tấn/lồng 108m³, cao nhất đạt khoảng 10 tấn/lồng. So với nuôi cá trong ao, nuôi cá lồng trên sông mang lại giá trị kinh tế cao hơn 4 - 5 lần. Hiệu quả từ nuôi cá lồng trên sông đã thấy rõ nên thời gian qua nhiều hộ dân bắt đầu mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng. Để nghề nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng bền vững, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương tiếp tục định hướng rõ quy mô phát triển nuôi cá lồng cũng như các đối tượng nuôi đạt giá trị, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thời tiết, nguồn nước. Tăng cường cán bộ kỹ thuật, nhất là kỹ sư về thủy sản. Mở thêm các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh thủy sản, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, ổn định cho nghề nuôi cá lồng trên sông, các

MẠNH THẮNG

Góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

diện mạo mới cho nông thôn mà còn giúp các hộ gia đình thay đổi nếp sinh hoạt cũ, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh tại gia đình cũng như cộng đồng. Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí giảm nghèo, nâng cao thu nhập, các cấp hội đã khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay từ các ngân hàng với tổng số vốn gần 250 tỷ đồng, cho 5.000 hộ vay. Ngoài ra, các cấp hội còn đẩy mạnh dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất; vận động hội viên, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, mạnh dạn ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, tích cực đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Chi Nguyễn Thị Yến, chủ cơ sở may tại thôn Đại Điền, xã An Vũ là một trong những phụ nữ làm kinh tế giỏi của địa phương. Gây dựng cơ sở từ năm 2018, chi đã tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động. Bà Lại Thị Hồng Lĩnh, Chủ tịch Hội

LHPN xã An Vũ thông tin: Không chỉ giới tổ chức sản xuất, chi Yến còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, gia đình chi tự nguyện làm đoạn đường bê tông dài 70m, đầu tư hơn 100 chậu hoa và trồng hoa ven đường, hỗ trợ địa phương hàng trăm cây giống để tạo cảnh quan xanh, đẹp. Các cấp hội phụ nữ ở huyện Quỳnh Phụ còn đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi thông qua tặng quà, gạo, bảo hiểm y tế, trao kinh phí đỡ đầu hàng tháng cho trẻ mồ côi. Cùng với đó, đã huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo. Hàng năm, các cấp hội khảo sát tình trạng nhà ở của các hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có giải pháp giúp đỡ thiết thực, hiệu quả, chính xác. Như năm 2023, toàn huyện vận động được hơn 141 triệu đồng cho quỹ mái ấm tình

thương, hỗ trợ 4 nhà mái ấm tình thương. Bà Nguyễn Thị Định, phụ nữ đơn thân, hộ nghèo ở thôn Hồng Thịnh, xã Quỳnh Mỹ được Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ khánh thành mái ấm tình thương vào cuối tháng 4/2024. Bà cho biết: Ngôi nhà của tôi đột lăm rồi. Huyện hội đã hỗ trợ 30 triệu đồng, họ hàng, bà con hàng xóm, phụ nữ trong thôn đã giúp đỡ tiền, ngày công xây nhà cho tôi. Tôi rất vui và phấn khởi, yên tâm mỗi khi trời mưa gió.

Cũng theo bà Đinh Thị Hồng Thái, phụ nữ Quỳnh Phụ còn là lực lượng nòng cốt tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan văn hóa... Thời gian tới, các cấp hội sẽ chú trọng thực hiện các hoạt động theo hướng thiết thực và bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới gắn với giữ gìn và xây dựng những giá trị văn hóa truyền thống.

PHƯƠNG CHI



Đường hoa của phụ nữ xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ).

Yêu cầu Công ty TNHH Xăng dầu Tiên Việt Nhật phải hoàn thành tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 30/5

Báo Thái Bình số ra ngày 25/4 phản ánh việc Công ty TNHH Xăng dầu Tiên Việt Nhật (Công ty Tiên Việt Nhật) tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm về thủy lợi kênh Thủ Chính, đoạn qua địa bàn xã Nam Hưng (Tiền Hải). Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm còn chậm, do vậy huyện Tiền Hải yêu cầu Công ty Tiên Việt Nhật phải hoàn thành tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 30/5/2024.



Công ty Tiên Việt Nhật tháo dỡ công trình vi phạm ngày 19/4.

Năm 2020, Công ty Tiên Việt Nhật, địa chỉ tại thôn Tân Trào, xã Nam Hưng đã sử dụng diện tích khoảng 2.000m² để làm nơi tập kết nguyên vật liệu, máy móc phục vụ thi công một số công trình, dự án trên địa bàn. Sau khi hoàn thành việc thi công các công trình, dự án, Công ty Tiên Việt Nhật không hoàn trả lại mặt bằng cho địa phương mà thực hiện hành vi xây dựng công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc kênh Thủ Chính, đoạn qua

địa bàn xã Nam Hưng. Ông Nguyễn Văn Phiêm, Chủ tịch UBND xã Nam Hưng cho biết: Mặc dù đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế cho thấy tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Tiên Việt Nhật còn chậm so với tiến độ của UBND huyện giao. Trong ngày 19/4, Công ty mới tháo dỡ được vài cột bê tông tại công trình nhà kiên cố và một số mái tôn. UBND xã đã phối hợp cùng tổ công tác của huyện nhiều lần tới trao đổi,

đôn đốc Công ty Tiên Việt Nhật chấp hành nghiêm túc việc tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, Công ty có ý kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 công nhân nghỉ làm nên chưa huy động được nhân lực tháo dỡ. Đến ngày 6/5, UBND xã tiếp tục mời người đại diện Công ty Tiên Việt Nhật lên trụ sở và tiến hành lập biên bản làm việc về việc chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm kênh Thủ Chính. Theo nội dung biên bản làm việc ngày 6/5 giữa UBND xã Nam Hưng với

ông Trương Văn Hanh, Giám đốc Công ty Tiên Việt Nhật ghi rõ: Qua kiểm tra tại hiện trường, tiến độ tháo dỡ các công trình vi phạm còn chậm so với tiến độ UBND huyện giao. Tổ công tác đề nghị Công ty Tiên Việt Nhật chủ động bố trí phương tiện, con người tập trung tháo dỡ các công trình vi phạm trả lại diện tích mặt bằng để UBND xã Nam Hưng quản lý theo quy định. Công ty Tiên Việt Nhật cam kết tháo dỡ thu dọn khu đất tại kênh Thủ Chính, địa phận xã Nam Hưng khoảng 150m chiều dài trả lại mặt bằng cho UBND xã Nam Hưng trước ngày 30/5/2024. Nếu Công ty Tiên Việt Nhật không thực hiện đúng thời gian tháo dỡ nêu trên thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 7/5, các đồng chí lãnh đạo huyện Tiền Hải đã trực tiếp kiểm tra tại công trình vi phạm của Công ty Tiên Việt Nhật. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về việc tháo dỡ công trình vi phạm kênh Thủ Chính; khẩn trương huy động nhân lực, máy móc tổ chức việc tháo dỡ theo đúng thời gian

đã cam kết là hoàn thành trước ngày 30/5/2024. Giao UBND xã Nam Hưng cùng tổ công tác của huyện tiến hành làm việc với Công ty Tiên Việt Nhật để lập chi tiết, cụ thể từng mốc thời gian tháo dỡ các công trình vi phạm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Công ty Tiên Việt Nhật thực hiện việc tháo dỡ theo đúng thời gian cam kết; trong quá trình tháo dỡ phải bảo đảm an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là an toàn về người, đất sản phẩm tham gia tháo dỡ.

Theo ông Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải: Việc huyện tuyên truyền, vận động Công ty Tiên Việt Nhật tự tháo dỡ công trình vi phạm cũng chính là nhằm giúp Công ty bảo vệ tài sản, giảm thiệt hại về kinh tế trong quá trình tháo dỡ. Tuy nhiên, nếu Công ty vẫn có tình không thực hiện việc tháo dỡ theo đúng tiến độ cam kết thì huyện sẽ tiến hành hoàn thiện các thủ tục để thi hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

TRẦN TUẤN

Một số biện pháp hạn chế hiện tượng lúa cỏ trong vụ xuân 2024

Mấy năm trở lại đây, cây lúa cỏ (hay còn gọi là lúa dại, lúa ma...) xuất hiện và gây hại trên đồng ruộng Thái Bình. Lúa cỏ cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng và kim hàm sự sinh trưởng, phát triển với cây lúa thường, khi hạt lúa cỏ chín dễ bị rụng không cho thu hoạch. Vì vậy, đây là nguyên nhân dẫn đến mất mùa cục bộ ở một số diện tích bị lúa cỏ nhiều.

Để hạn chế sự phát tán của lúa cỏ trong những vụ tiếp theo, cần thực hiện các biện pháp đồng bộ từ đầu vụ, còn giai đoạn này, khi lúa đang làm đòng, trở bông và chín cần lưu ý như sau:

- Những diện tích bị lúa cỏ rải rác cần kiểm tra, nhổ bỏ những cây lúa khác dạng (như hạt có râu dài, hạt bầu, cây cao hơn hoặc thấp hơn...) càng sớm càng tốt và đem tiêu hủy.

- Những diện tích lúa bị nhiễm trên 60% cần khoanh vùng thu hoạch riêng, cắt sát gốc. Tiến hành thu toàn bộ rơm rạ trên ruộng để tiêu hủy.

Sau khi thu hoạch phải vệ sinh máy gặt mới di chuyển sang ruộng khác để thu hoạch. Trên các ruộng bị nhiễm lúa cỏ cần đắp bờ ngăn, chằng lưới mắt nhỏ ở đầu những đường dẫn nước trên ruộng để hạn chế lúa cỏ lây nhiễm sang các ruộng, các vùng khác.

Sau khi thu hoạch tiến hành đưa nước tạo ẩm trên ruộng để nhử hạt lúa cỏ và các loại cỏ dại nảy mầm, sau đó bón khoảng 15 - 20kg vôi bột/sào kết hợp với một số chế phẩm xử lý rơm rạ hoặc phân vi sinh như chế phẩm Sumitri, AT-YTB, phân vi sinh Azotobacterin... Khi lúa cỏ, cỏ mọc thành cây tiến hành cắt lặt và ngâm đấm cho thối thân lúa cỏ; trước khi vào vụ gieo cấy tiến hành bừa kỹ, trang phẳng mặt ruộng.

*** Với những vùng bị lúa cỏ gây hại, khuyến cáo:**

- Chuyển từ phương pháp gieo sạ, gieo vãi sang cấy tay hoặc cấy bằng máy nhằm phân biệt dễ dàng cây lúa cỏ khi mọc ngoài hàng lúa trồng, chủ động nhổ bỏ sớm và tiêu hủy.

Những vùng có đủ điều kiện, khuyến cáo nông dân áp dụng biện pháp luân canh hoặc chuyển đổi sang trồng các cây màu ít nhất từ 2 vụ liên tiếp.

- Sử dụng giống chất lượng (nguyên chủng hoặc xác nhận) của các công ty có uy tín sản xuất. Tuyệt đối không dùng giống tự để, đặc biệt là giống trên những ruộng bị nhiễm lúa cỏ từ vụ trước.

- Vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo cấy; đặt lưới lọc nguồn nước tưới, ngăn chặn hạt lúa cỏ nhiễm từ ruộng khác vào; không gieo mạ trên những chân ruộng đã bị lúa cỏ.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH



Ảnh minh họa